

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGLA4

Tên giáo viên: MGLA4

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 <i>Từ 04/09 đến 09/09</i>	Tuần 2 <i>Từ 11/09 đến 16/09</i>	Tuần 3 <i>Từ 18/09 đến 23/09</i>	Tuần 4 <i>Từ 25/09 đến 30/09</i>	Mục tiêu thực hiện	
Đón trẻ, thể dục sáng	* Cô đón trẻ: Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào người thân và cất đồ cá nhân để đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Thể dục sáng: - Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc bài ““Twinkle twinle little star””. Hô hấp: Gà gáy, thổi bóng, ngửi hoa, thổi nơ.... - Tay: + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). - Thân +Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái. - Chân: +Đưa sang ngang, đưa ra phía sau gáy - Bật; Tay chống hông, bật nhảy tại chỗ					
Trò chuyện	- Trò chuyện với bác lao công (MT48) - Cho trẻ xem và trò chuyện thông qua các bức ảnh về hoạt động của trường mầm non: Tên trường? Địa chỉ của trường, trường mình có mấy khu? Con học ở khu nào? Ở trường có những ai? Các thành viên trong trường. Cho trẻ miêu tả về đặc điểm nổi bật của trường qua cảm nhận của trẻ. - Thông báo với phụ huynh về trường mầm non, sưu tầm nguyên vật liệu để phục vụ cho các hoạt động của cô và của trẻ. - Cho trẻ nghe các bài hát về trường lớp mầm non. - Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp, trường trong ngày khai giảng, về môi trường xung quanh lớp, trang trí như thế nào, có gì khác với mọi ngày?... - Trò chuyện với trẻ về họ tên, đặc điểm của các bạn trong lớp A4 - Trò chuyện với trẻ về họ tên, đặc điểm của các bạn trong lớp A4 (MT49)				MT48, MT49	
Hoạt động học	T2	Hoạt động rèn kỹ năng Dạy trẻ kỹ năng rửa tay	Hoạt động vận động - VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát - TCVD: Tung bóng (MT2)	Hoạt động văn học Thơ: Tình bạn (MT60)	Hoạt động vận động - VĐCB: Đi nổi bàn chân tiến lùi - TCVD: Chuyển bóng	MT2, MT97, MT60, MT47
	T3	Hoạt động rèn kỹ năng Dạy trẻ kỹ năng sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng	Hoạt động khám phá Trường mầm non Giang Biên của bé.	Hoạt động khám phá - Lớp học của bé (MT47)	Hoạt động khám phá Trung thu	
	T4	Hoạt động rèn kỹ năng Dạy trẻ kỹ năng chải tóc	Hoạt động làm quen với toán Ôn số lượng trong phạm vi 5	Hoạt động làm quen với toán Dạy trẻ cách ghép đôi	Hoạt động làm quen với toán Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật	
	T5	Hoạt động rèn kỹ năng Dạy trẻ cách giữ gìn vệ sinh cá nhân	Hoạt động tạo hình Cắt và dán đồ dùng, đồ chơi bé thích (Đề tài)	Hoạt động tạo hình Vẽ chân dung bạn thân(Mẫu)	Hoạt động tạo hình Làm đèn lồng Trung Thu	
	T6	Hoạt động rèn kỹ năng Dạy trẻ cách đánh răng	Hoạt động âm nhạc DH: Vui đến trường NH: Cô giáo bán em (MT97)	Hoạt động làm quen chữ viết Làm quen chữ o,ô,ơ	Hoạt động âm nhạc - Dạy hát: Cô giáo - Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học - TC: Đoán xem ai hát	
	T7	Hoạt động ôn tập Ôn luyện các kỹ năng trong tuần	Hoạt động ôn tập Ôn số lượng trong phạm vi 5	Hoạt động ôn tập Bài thơ: Tình bạn	Hoạt động ôn tập Ôn nét cơ bản	

	T7	Ôn luyện các kỹ năng trong tuần	Ôn số lượng trong phạm vi 5	Bài thơ: Tình bạn	Ôn nét cơ bản	
Hoạt động ngoài trời	T2	- HĐCCĐ: Trò chuyện về trường MN - TCVĐ: Lộn cầu vòng - Chơi tự chọn: Chơi với bóng, lá cây, phấn.	- HĐCCĐ: Quan sát cây vườn rau - TCVĐ: Tung cao hơn nữa - Chơi tự chọn: Cho trẻ vẽ trên sân, nhặt lá cây	- VĐCB: Nhảy lò cò ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân - TCVĐ: Kéo co	- HĐCCĐ: Trò chuyện với các bác nhà bếp - TCVĐ: Trời nắng trời mưa. - Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời	
	T3	- HĐCCĐ: Quan sát cây phượng. - TC: Cáo và Thỏ. - Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời	- Thí nghiệm: Phân biệt trứng chín – trứng sống	Thí nghiệm: Lửa que diêm cháy không có bóng	- HĐCCĐ: Quan sát xích đu. - TC: Cáo và thỏ - Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời	
	T4	- HĐCCĐ: Quan sát cây nhãn. - TCVĐ: Tìm bạn - Chơi tự chọn: Cho trẻ vẽ trên sân, nhặt lá cây	- HĐCCĐ: Cho trẻ chăm sóc cây trong góc TN và trong sân trường, nhặt lá cây. - TCVĐ: Bịt mắt bắt dê - Chơi tự do: Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.	- HĐCCĐ: Quan sát đu quay. - TCVĐ: Kéo co - Cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời	- HĐCCĐ: Quan sát tranh tường. - TCVĐ: Lộn cầu vòng. - Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời	
	T5	- Làm quen với các bạn lớp A3	- Cho trẻ giao lưu VN với lớp A3	Giao lưu trò chơi dân gian với lớp MGL A3	- Cho trẻ giao lưu với lớp MGL A3: Tập bài dân vũ " Em yêu trường em"	
	T6	- HĐCCĐ: Quan sát vườn rau của trường - TCVĐ: Cáo và thỏ - Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời	- HĐCCĐ: Quan sát và trò chuyện về các khu vực trong trường. - TCVĐ: Tìm bạn. - Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời	- HĐCCĐ: Quan sát cầu trượt. - TCVĐ: Rong rần lên mây - Chơi tự do với bóng, vòng, lá cây	- HĐCCĐ: Quan sát phòng y tế - Cho trẻ chơi, tập múa. - Cho trẻ chơi tự do, nhặt lá cây	
	T7	- HĐCCĐ: Quan sát cây hoa giấy - TCVĐ: Tìm bạn - Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn.	- HĐCCĐ: Quan sát bồn hoa trong sân trường - TCVĐ: Mèo đuổi chuột - Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, khu vận động, lá, phấn.	- HĐCCĐ: Quan sát nhà vòm - TCVĐ: Kéo co - Chơi tự do: Chơi với chong chóng, lá cây	- HĐCCĐ: Trò chuyện với cô nhân viên y tế. - TCVĐ: Cắp cua bỏ giỏ - Chơi tự do: Chơi với phấn, vòng, bóng, lá cây...	
Hoạt động chơi góc	<p>- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ đồ dùng đồ chơi, đồ dùng cá nhân, đồ chơi trong trường, lớp, vẽ, làm đồ chơi trang trí lớp. + Hát các bài hát về trường lớp mầm non, cô giáo.</p> <p>- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, nhặt lá trong sân trường.</p> <p>- Góc kỹ năng: Hướng dẫn trẻ cách cắt, lấy ba lô, cách đi và cất giày, tư thế ngồi, cách bê ghế, cách cầm bút.</p> <p>* Góc trọng tâm: Rèn kỹ năng chơi góc xây dựng. (T1). Làm đồ dùng, đồ chơi tặng bạn (T2). Xây dựng trường mầm non của bé (T3). Hát các bài hát về trường, lớp, cô giáo mầm non(T4).</p> <p>- Góc phân vai: Gia đình, phòng khám bệnh, cửa hàng/ siêu thị.</p> <p>- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 5, tập viết các chữ số từ 1-5, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in, vẽ các hình, làm sách về trường, lớp, các bạn, làm sách chữ cái o, ô, ơ. Biết cách giờ sách, “Đọc” sách, giữ gìn sách...</p> <p>- Hướng dẫn trẻ cách chọn sách để “đọc” và xem. (MT65)</p>					MT65
Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh	<p>- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe</p> <p>- Nghe kể chuyện: Bạn mới, món quà của cô giáo, thỏ trắng biết lỗi.</p> <p>- Nghe hát: Đi học, ngày đầu tiên đi học, cô giáo.</p> <p>- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn kỹ năng bê ghế và ngồi ăn ngay ngắn. (MT11)</p> <p>- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong khi ăn uống. (MT13)</p>					MT11, MT13
	Rèn trẻ kỹ năng rửa tay	- Dạy kỹ năng lau mặt	Âm nhạc:	- Hướng dẫn trẻ làm các		

Hoạt động chiều	T2			- Dạy hát: Cả tuần đều ngoan - TC: Bao nhiêu bạn hát	công việc tự phục vụ, biết giúp đỡ cô giáo những công việc vừa sức (MT75)	MT76, MT63, MT75, MT84
	T3	Rèn trẻ kỹ năng sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng	- Dạy trẻ biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích	- Dạy trẻ cách nói lời cảm ơn xin lỗi, xưng hô lễ phép với người lớn (MT63)	- Trò chơi chữ cái o, ô, ơ	
	T4	Rèn trẻ kỹ năng chải tóc	Làm bài tập toán trang số 1: Ôn số lượng trong phạm vi 5	Làm bài tập toán trang số 13: Nói theo cặp	- Trò chuyện về nội quy lớp (MT84)	
	T5	Rèn trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân	- Văn học: Truyện " Món quà của cô giáo"	Dạy trẻ ghép các hình học tạo thành các hình mới.	- Văn học: Thơ: Gà học chữ	
	T6	Rèn trẻ cách đánh răng	- Hướng dẫn trẻ một số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...). (MT76)	- Tập tô o, ô, ơ - Nêu gương BN- Liên hoan VN	- Nêu gương BN- Liên hoan VN	
	T7	Ôn bài thơ: Gà học chữ	- Rèn trẻ kỹ năng lau mặt	- Hướng dẫn trẻ phân loại đồ dùng đồ chơi, cất đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.	Ôn chữ cái o, ô, ơ	
Chủ đề - Sự kiện	Khai giảng, ôn định nề nếp	Trường mầm non của bé	Lớp học thân yêu	SK: Trung thu		
Đánh giá KQ thực hiện	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN					
	ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU					
* HPCM đã duyệt kế hoạch ngày 05/9/2023						